



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๓/

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๗/๕๕

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ/
รักษาราชการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง)/ผู้อำนวยการสำนัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ/คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ (ทราบ)

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ และ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจ ประมง (พหุวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่, พ.ศ. ๒๕๖๐) และสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้จัดส่ง หลักสูตรดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อพิจารณารับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นั้น

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำได้ติดตามการพิจารณาหลักสูตรของ สกอ. โดย สกอ. มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตรฯ ยังไม่นับเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ จึงเสนอให้ตัดคำว่า “พหุวิทยาการ” ออกจากหลักสูตร

๒. หลักสูตรฯ มิใช่หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ เนื่องจากจำนวน หน่วยกิตวิชาการทางปฏิบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงเสนอให้หลักสูตรฯ เป็นหลักสูตร ปริญญาตรีทางวิชาการ และรวมถึงให้พิจารณารายวิชาที่รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ ด้วย

๓. แก้อายวิชาในกลุ่มวิชาแกน โดยเสนอให้ย้ายวิชา ศป ๒๔๑ การพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ ๑ ศป ๒๔๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ๒ และ ศป ๒๔๓ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ๓ ไปกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และให้พิจารณารายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ในกลุ่มอื่นมาแทนในกลุ่ม วิชาแกน โดยให้ความเห็นว่ารายวิชาในกลุ่มวิชาแกนควรเน้นทางด้าน การประมงและกลุ่มวิชาพื้นฐาน วิชาชีพควรเน้นทางด้าน การบริหารธุรกิจ

คณะฯ ได้ดำเนินการแก้ไขหลักสูตรฯ ตามข้อเสนอแนะของ สกอ. และนำเสนอ คณะกรรมการวิชาการพิจารณา โดยมีรายละเอียดในการแก้ไข ดังนี้

รายละเอียดที่สกอ. แจ้งให้แก้ไข	คณะฯ ดำเนินการปรับแก้ไข	
	จาก	เป็น
ให้ตัดคำว่า พหุวิทยาการ	พหุวิทยาการ	ไม่มี
แก้ไขประเภทหลักสูตร	วิชาชีพหรือปฏิบัติการ	หลักสูตรวิชาการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	เป็นไปตามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของประเภทหลักสูตร วิชาชีพหรือปฏิบัติการ	เป็นไปตามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของประเภทหลักสูตร วิชาการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร	เป็นไปตามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของประเภทหลักสูตร วิชาชีพหรือปฏิบัติการ	เป็นไปตามตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของประเภท หลักสูตรวิชาการ
โครงสร้างหลักสูตร	ต้องมีจำนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ รวมไม่น้อยกว่า ๓๒ หน่วยกิต ต้องเรียน วิชาทางปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต	ต้องมีจำนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ รวมไม่น้อยกว่า ๓๒ หน่วยกิต

คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
พิจารณาแล้วมีมติให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ดำเนินการประสานกับสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เพื่อขอเอกสารแจ้งผลการพิจารณาการรับทราบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง ดังกล่าวโดยเร่งด่วน เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการ
นำเสนอหลักสูตรต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป

๒. ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ตรวจสอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง ฉบับแก้ไข ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ให้ข้อเสนอแนะให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๘

๓. มีมติให้ความเห็นชอบใน ๓ ประเด็น ที่คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร
ทางน้ำ เสนอ ดังนี้

๓.๑ ให้ตัดคำว่า “พหุวิทยาการ”

๓.๒ แก้ไขประเภทหลักสูตร จาก หลักสูตรวิชาชีพหรือปฏิบัติการ เป็น หลักสูตร
วิชาการ

๓.๓ โครงสร้างหลักสูตร ต้องเป็นไปตามประเภทของหลักสูตร
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขอแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามที่เสนอ ทั้งนี้
ให้สำนักบริหารฯ ดำเนินการประสานกับ สกอ. เพื่อขอเอกสารแจ้งผลการพิจารณา
การรับทราบหลักสูตร เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการนำเสนอต่อคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ติริโศคากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ